

Hòa nhịp Olympic Paris 2024, Vietcombank thông qua chuỗi hoạt động dành cho khách hàng

20:23 24/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đồng hành với khách hàng chào đón Olympic Paris 2024, Vietcombank đã triển khai chuỗi hoạt động dành riêng cho chủ thẻ Vietcombank Visa, mang đến một mùa hè Olympic Paris 2024 sôi động và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh, sống trải nghiệm đến cộng đồng nói chung và khách hàng nói riêng.

Olympic Paris 2024, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hòa bình và khát vọng vươn tầm bút phá khỏi các giới hạn.

Cơ hội đặt chân đến kinh đô ánh sáng, cháy hết mình tại Olympic Paris 2024

Để khởi động cho mùa hè ngập tràn ưu đãi, thông qua chương trình khuyến mại "Tận hưởng Olympic Paris 2024 cùng Vietcombank Visa", Vietcombank đã mang đến cho khách hàng cơ hội đặt chân đến kinh đô ánh sáng Paris và hòa mình vào không khí sôi động của Olympic Paris 2024.

Đến nay chương trình đã tìm ra những khách hàng nhận được chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người tới Pháp, cùng vé tham dự hai sự kiện thể thao và sự kiện bế mạc Olympic Paris 2024, trải nghiệm những khoảnh khắc thể thao đỉnh cao và khám phá vẻ đẹp văn hóa độc đáo của nước Pháp.

Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là món quà tri ân ý nghĩa, khẳng định nỗ lực đem lại giá trị mà Vietcombank luôn dành cho khách hàng thân thiết của mình.

Sống khỏe, sống xanh, sống trải nghiệm với thẻ ghi nợ quốc tế phiên bản giới hạn Vietcombank eVer-link Olympic Paris ra mắt ngày 12/06/2024

Thiết kế mang thông điệp tích cực: Ngoài việc khoác lên mình tinh thần thể thao, thẻ mang hình ảnh chủ đạo là linh vật Olympic Paris 2024 - chiếc mũ Phrygian của Pháp, biểu tượng của tự do, bình đẳng và khát vọng vượt qua các giới hạn.

Vietcombank

VISA
Worldwide Partner



HÒA NHỊP SÔI ĐỘNG OLYMPIC GAMES PARIS 2024

Phát hành và chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa
có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn

Từ 23/06/2024 đến 11/08/2024

Áp dụng theo Thể lệ chương trình
Thông tin chi tiết liên hệ:
www.vietcombank.com.vn; 1900 545413

Hòa nhịp Olympic Paris 2024, Vietcombank thông qua chuỗi hoạt động dành cho khách hàng.

Chất liệu thân thiện môi trường: Đây là chiếc thẻ Visa đầu tiên tại Việt Nam được làm từ nguyên liệu 100% Recycled PVC thân thiện môi trường và khuyến khích người dùng hướng tới phong cách sống bền vững.

Tăng cường bảo mật: Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong và luôn đặt vấn đề an toàn bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Vì vậy, Vietcombank đã triển khai công nghệ in giấu một phần số thẻ trên thẻ Vietcombank eVer-link Olympic Paris, giúp tránh tiết lộ số thẻ khi thanh toán và đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng.

Phát hành thẻ phụ cho trẻ em: Trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể sở hữu thẻ phụ (miễn phí phát hành thông qua ứng dụng VCB Digibank), tương tự các thẻ ghi nợ khác của Vietcombank. Với việc sở hữu một chiếc thẻ thiết kế độc đáo và mang tên mình, trẻ bắt đầu làm quen với việc tự chủ chi tiêu trong tầm kiểm soát của bố mẹ.

Thẻ Vietcombank Visa có tính năng hấp dẫn, như: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho cả thẻ

chính và thẻ phụ. Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số chi tiêu từ 5 triệu VND/năm; tích điểm VCB Rewards không giới hạn; thanh toán không tiếp xúc nhanh chóng và tiện lợi; ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác chấp nhận thẻ từ mua sắm, ăn uống, du lịch, giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp...

Chi tiêu thẻ Vietcombank Visa để nhận hàng nghìn phần quà tặng Olympic hấp dẫn

Từ ngày 23/06/2024 đến ngày 11/08/2024, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ eVer-link Visa Olympic và các chủ thẻ Vietcombank Visa: Nhận lượt quay số trúng thưởng với nhiều phần quà thương hiệu Olympic như túi xách, ba lô, bình nước Olympic... khi phát hành thẻ mới hoặc chi tiêu theo quy định.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank cho biết: "Vietcombank không chỉ luôn tiên phong trong việc cập nhật những xu hướng công nghệ và tính năng bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới, mà chúng tôi còn luôn nỗ lực để mang đến những giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong nhiều năm, chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong những sự kiện lớn và năm nay là Olympic Paris 2024.

Với sự kiện lần này, Vietcombank vui mừng được hợp tác với Visa trong việc ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank eVer-link Olympic Paris, sản phẩm thẻ Visa đầu tiên trên thị trường Việt Nam ứng dụng công nghệ 100% Recycled PVC thân thiện môi trường. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống xanh đến cộng đồng. Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành và mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng trong tương lai".



Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã khẳng định vị thế một ngân hàng luôn tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động.

Với lịch sử hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã khẳng định vị thế một ngân hàng luôn tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động; Vietcombank được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao nhiều giải thưởng lớn về hoạt động thẻ như: “Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất” (IDG & VNBA bình chọn); “Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker trao tặng); “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ, sử dụng thẻ”, “Ngân hàng đột phá trong hoạt động phát triển dịch vụ chấp nhận thẻ”, “Ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thẻ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam” (Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng).

Tháng 11/2023, Vietcombank cùng lúc đón nhận 12 giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ Visa Awards 2023 như giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2023”, “Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kích hoạt thẻ cao cấp 2023”, “Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch marketing 2023”, ... Cũng trong tháng 11, tại hội nghị tổ chức thành viên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Vietcombank nhận giải “Ngân hàng xuất sắc năm 2023”.

Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn ngân hàng bán lẻ năm 2023, Vietcombank cũng đã vinh dự nhận 3 giải thưởng quan trọng nhất: “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu”, “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”, “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/hoa-nhip-olympic-paris-2024-vietcombank-thong-qua-chuoi-hoat-dong-danh-cho-khach-hang>